

*Chơn Như, ngày 28 tháng 04 năm 2004*

# **TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI<sup>1</sup>**

*Tịnh Quang vấn đạo*

**Hỏi:** *Con Tịnh Quang kính đảnh lễ Đức Trưởng Lão!*

*Qua Pháp Bảo của Đức Phật mà Đức Trưởng Lão đã dày công dựng lại bằng chính kinh nghiệm tu tập của chính mình. Con xúc động như muốn khóc khi được tu tập tại tu viện dưới sự ân cần dìu dắt của Đức Trưởng Lão.*

*Con có một số thắc mắc xin được Đức Trưởng Lão khai thị.*

*1/ Qua quá trình tu tập thân con có hiện tượng phát ra ánh sáng kèm theo tiếng nổ lộp bộp. Xin hỏi Trưởng Lão hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến việc tu tập không?*

*2/ Năm Đức Phật Thích Ca 41 tuổi, đệ tử của ngài là Phú Lô Na đã minh họa chân dung thầy mình. Bức họa hiện nay được tàng*

---

<sup>1</sup> Tiêu đề do BBT đặt, bức tâm thư đức Trưởng lão gửi cư sĩ Tịnh Quang

*trữ tại Bảo tàng viện Hoàng gia Anh quốc và được xem như một bảo vật quốc gia. Con đang có bản sao của bức họa này, kính xin Đức Trưởng Lão khai thị về bức họa!*

*3/ Nhân quả tương ứng của người trái đất đối với những hành tinh sống khác trong vũ trụ?*

*4/ Xin hỏi Đức Trưởng Lão nhân quả duyên hợp để một vị Phật xuất hiện?*

*5/ Gần đây dư luận thế giới xôn xao về hiện tượng UFO. Xin Đức Trưởng Lão khai thị! Con đính kèm theo các bài báo viết về vấn đề này.*

*Kính Đức Trưởng Lão khai thị!*

*Võ đường Thiếu Lâm Hồng Gia chúng con tha thiết xin Đức Trưởng Lão đừng nhập niết bàn, xin Thầy trụ thế thời gian lâu nhất có thể được để những người quyết tâm giải thoát có nơi nương tựa. Chúng con tha thiết xin Thầy từ bi chấp thuận.*

*Chúng con xin đê đầu đánh lễ!*

**Đáp:** *K*ính gửi Tịnh Quang!

1/ Hiện tượng xảy ra trên thân con là dòng nhân điện. Từ lâu con có tu tập khai mở luân xa nhân điện chưa?

Có hiện tượng đó là do một vài luân xa trên thân con khai mở nên dòng nhân điện kết lại mà phát sáng.

Hiện tượng này không có gì mà con sợ, cứ lo tu tập xả tâm, khi nào tâm hết tham, sân, si thì thành tựu.

Bốn nỗi khổ của kiếp người chưa giải quyết xong là còn lo âu, phải cố gắng tu tập để làm chủ nó.

2/ Chúng tu cứ nên tin bức ảnh ấy, nhưng khi nào có Tam Minh sẽ nhìn thấy hình ảnh Đức Phật chân thật.

3/ Luật nhân quả chi phối khắp không gian vũ trụ, nhưng vì duyên hợp phải tương ứng, có tương ứng mới có tiếp tục tái sinh nơi đó.

Con người ở hành tinh trái đất khó tương ứng với con người ở những hành tinh sống khác trong không gian vũ trụ.

Cho nên, con người ở hành tinh này khó tái sinh ở hành tinh khác.

4/ Theo quy luật nhân quả, là do duyên của chúng sanh có chí hướng tu tập, có quyết tâm hành thiện, có tìm cầu sự vô lậu giải thoát thì có một người tu hành chứng đạo rồi hướng dẫn lại cho các người khác mà chúng ta gọi chúng sanh ở hành tinh này đủ duyên có một vị Phật xuất hiện.

5/ Con người ở hành tinh này cũng đang khám phá các hành tinh khác thì con người ở các hành tinh khác họ cũng đang khám phá vũ trụ như chúng ta vậy. Cho nên, các vật thể bay không xác định (U.F.O) đó là chứng minh cho chúng ta biết trong vũ trụ có nhiều hành tinh sống chứ không riêng chỉ có Quả Đất của chúng ta.

Còn những con người ngoài hành tinh này, ở xa lắm, họ không thể nào đến thăm Trái Đất của chúng ta được, cũng như chúng ta hiện giờ vậy. Chỉ có những người có Tam Minh mới nhìn thấy họ mà thôi. Nhưng nhìn thấy có làm gì được, phải không con? Chỉ con người gần gũi trên Trái Đất mà ta còn không cách gì giúp được họ, chỉ vì quy luật nhân quả quá khắc nghiệt: ***“Tự mình thấp đuối lên mà đi không ai đi thay cho ai được”***.

Thăm và chúc cả gia đình con mạnh khỏe,  
an khang và tu tập xả tâm tốt.

Kính thư,  
Thầy của con

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a large, stylized loop at the top left and some smaller characters above it.

---☪☪☪---

**Phụ bản:** Bút tích bản viết tay dưới đây:

Chôn như ngày 28-10-2004

Chôn giữ: Bình Quang.

- 1- Hiện tượng xảy ra trên thân có  
là dấu nhận diện. Từ lâu  
có tu tay khai mở hoàn xa ra  
sườn chưa?

Có hiện tượng đó là do một  
sai hoàn xa trên thân con số  
mở nên dòng nhận diện kết  
mã phát sáng.

Hiện tượng này chúng có gì  
mã con số, chỉ là tu tay xa  
tâm, chỉ nào tìm hết thân,  
mã thì thân tâm.

Đến nơi chỗ mà thấy người  
chưa giữ quyết xảy ra con số  
am, phải có gậy - tu tay tra  
chữ nó

- 2- Chúng ta cứ nên tìm hiểu ant  
ấy, ở đây chỉ nào có tìm mình  
sẽ nhìn thấy hình ant. Đức

chính thật,

2 - Quyết nhân quả chi phối: chấp  
không gian của thế, m. h. 2, vi-đang  
hợp, phân tử, nguyên tử, cũng như  
có tính thế tại nơi nào đó?

Đầu tiên ở hành tinh tại đất  
cho thế cũng với. còn nguyên ở nơi  
hành tinh này, khác hay không gì  
về thế.

Cho nên còn nguyên ở hành tinh  
này, cho thế của ở hành tinh  
khác.

4. Theo qui luật của nhân quả, ta  
đo được của chi phối có chi  
hết, thế này, cũng quyết tâm hành thế  
có tìm cái gì về thế này  
thoát chi có một nguyên. thế  
hành cũng đạo này, hành đạo  
cho cái nguyên khác mà cũng ta  
gọi chi của ở hành tinh này chi  
đang có 1 vi-đang nhất thế.

5 - Con người ở đâu! Tình trạng  
đang khám phá các loài  
tình trạng. Chỉ con người ở các  
loài tình trạng họ đang  
sớm phá vỡ thế giới  
tư duy. Cho nên các vật thể  
chính xác định (V.F.O), đó là  
chính mình cho cấp độ liệt kê  
vấn đề có nhiều loài tình trạng  
chính sách này đi có qua tất  
các cấp độ.

Con người con người. người khác  
này, ở xa lắm, họ chính thể  
nên đi theo thế giới tất cả  
ta đi. Ở đó cấp độ hiện giờ  
cấp độ. Chỉ có một người. có thể  
biết mình. như thế họ mà  
thời. Như vậy cấp độ cấp độ  
đi. Phải chăng con? Chỉ  
con người. giờ giờ. thì nên tất  
mà ta còn phải cách gì gì  
đi. họ, chỉ đi gì liệt kê qua



qua chầu nguyệt... thì mình thay  
đi đi mà đi chầu đi thay  
đi đi đi..."

Thưa mẹ... là con gái đi em  
mà chầu an chầu tu tay xé  
đi thôi.

...  
Thy...  
...  
\_\_\_\_\_